



2. Tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai và thực hiện tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác Mặt trận trong việc xây dựng Chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

3. Tham mưu cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của địa phương; trong đó tập trung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” với mục đích tăng cường tính hiệu quả, thiết thực, phối hợp đồng bộ với những giải pháp giảm nghèo bền vững của chính quyền.

4. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, An sinh xã hội... thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

5. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh; thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với các giới cử tri để được nghe nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các cấp, các ngành ở địa phương trao đổi, bàn bạc rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân thông qua việc tham mưu, đề xuất, góp ý xây dựng hệ thống chính sách đối với các giới đồng bào trong tỉnh. Đặc biệt, là những chính sách trực tiếp phục vụ cho việc chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa toàn thể bà con cử tri!

Trên đây là những nhiệm vụ, giải pháp mà bản thân đang và sẽ thực hiện với cương vị của mình. Sắp tới, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ là điều kiện hết sức thuận lợi để tôi thực hiện tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của mình. Kính mong quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri quan tâm giúp đỡ, ủng hộ cho tôi.

Tôi xin hứa sẽ phát huy sức trẻ, đưa hết năng lực và nhiệt tình của mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân đã tín nhiệm giao phó.

Một lần nữa, xin kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!